

**ĐẢNG ỦY CÁC CƠ QUAN TỈNH
BAN TUYÊN GIÁO**

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bắc Giang, ngày 22 tháng 5 năm 2017

*

Số 138- CV/BTG

*V/v lựa chọn giới thiệu tập thể, cá nhân
điển hình tiên tiến làm theo Bác*

Kính gửi: Các chi, đảng bộ cơ sở.

Thực hiện Kế hoạch số 71-KH/TU ngày 26/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969-02/9/2019); Kế hoạch số 60-KH/ĐU, ngày 11/01/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan tỉnh về học tập và sinh hoạt chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019. Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan tỉnh tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (thời gian cụ thể sẽ thông báo sau).

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Các cơ quan tỉnh hướng dẫn các chi, đảng bộ cơ sở lựa chọn, giới thiệu điển hình như sau:

1- Đối tượng, tiêu chuẩn, số lượng

a. Đối tượng

Các tập thể, cá nhân ở các chi, đảng bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Các cơ quan tỉnh có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên tất cả các lĩnh vực.

b. Tiêu chuẩn

- Đối với tập thể

+ Triển khai thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại đơn vị với nhiều nét mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả.

+ Tạo được sự chuyển biến thực chất, rõ nét, hiệu quả nổi trội trong thực hiện nhiệm vụ chính trị thông qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; có nhiều tấm gương điển hình tiêu biểu được nhân rộng.

+ Có nhiều hình thức đổi mới trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, sinh hoạt chuyên đề; tổ chức đăng ký thực hiện và giải quyết có hiệu quả nhiều vấn đề trọng tâm, nổi cộm, bức xúc ở cơ quan, đơn vị.

+ Có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong việc đăng ký, triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

+ Trong 03 năm gần đây đạt danh hiệu Chi bộ, Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

- Đối với cá nhân

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, có phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, là tấm gương thực sự tiêu biểu về ý chí rèn luyện, phấn đấu, gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại cơ quan, đơn vị.

+ Có hành động và việc làm cụ thể thiết thực, hiệu quả trong rèn luyện, tu dưỡng nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí... có nhiều sáng kiến có giá trị đem lại hiệu quả thiết thực đóng góp vào thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị, được tập thể suy tôn.

+ Nếu là đảng viên, trong 03 năm gần đây được công nhận là đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

c. Số lượng

Mỗi chi, đảng bộ cơ sở lựa chọn giới thiệu 01 tập thể thực sự điển hình tiên tiến. Mỗi chi bộ giới thiệu 01 cá nhân điển hình, mỗi đảng bộ cơ sở giới thiệu không quá 02 cá nhân điển hình tiên tiến.

2- Hồ sơ đề nghị khen thưởng

- Tờ trình đề nghị khen thưởng của cấp ủy cơ sở;

- Tóm tắt thành tích nổi bật của tập thể, cá nhân đề nghị biểu dương (*theo mẫu gửi kèm*);

- Báo cáo thành tích của các tập thể, cá nhân được đề nghị biểu dương, khen thưởng bám sát vào các tiêu chuẩn nêu trên, có xác nhận của cấp ủy (*không quá 4 trang A4*);

- Các cá nhân gửi file ảnh chân dung 3 x 4cm, ngoài ra có thể gửi ảnh, phóng sự, clip giới thiệu về các công trình, phần việc của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

3- Thời gian

Các chi, đảng bộ cơ sở gửi hồ sơ đề nghị biểu dương về Đảng ủy Các cơ quan tỉnh (qua Ban Tuyên giáo Đảng ủy) bằng văn bản và hộp thư điện tử: btgdu_vt@bacgiang.gov.vn. **Thời gian trước ngày 20/6/2019.**

Ban Tuyên giáo Đảng ủy sẽ lựa chọn những tập thể, cá nhân thực sự xuất sắc trình Ban Thường vụ Đảng ủy xem xét, quyết định biểu dương, khen thưởng nhân dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người. Đề nghị cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở quan tâm triển khai thực hiện, đảm bảo nội dung, thời gian quy định./.

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (*báo cáo*),
- Thường trực Đảng ủy (*báo cáo*),
- Các chi, đảng bộ cơ sở,
- Lưu Ban tuyên giáo Đảng ủy.

TRƯỞNG BAN



Khổng Đức Thanh

ĐẢNG BỘ CÁC CƠ QUAN TỈNH
CHI (ĐẢNG BỘ).....

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bắc Giang, ngày tháng 6 năm 2019

TÓM TẮT THÀNH TÍCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN
Có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019
(Kèm theo Tờ trình số ..., ngày... của)

A- TẬP THỂ

TT	Đơn vị	Thành tích nổi bật

B- CÁ NHÂN

TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Chức vụ, nghề nghiệp, đơn vị công tác	Thành tích nổi bật

Nơi nhận:

T/M CẤP ỦY
BÍ THƯ (PHÓ BT)
(Ký tên, đóng dấu)